

# เทคนิคผลิตชวนชมทรงสูงอย่างง่าย จาก..ไพสิฐฟาร์ม

“จริงๆ แล้วหลักการทำชวนชมทรงสูงคือการเอารากมาแทนลำต้นแค่นั้นเอง!!!”  
คุณศักดิ์ชัย วิริยะไพสิฐ หรือ เฮียอู๋ เจ้าของ ไพสิฐฟาร์ม เอื้อนเอื้อน หลังจากทีมงาน  
เริ่มหัวข้อสนทนาด้วย ประเด็น “ชวนชมทรงสูง”



ก่อนเจ้าของประโยคดังกล่าวจะพูดต่อว่า “ชวนชมทรงสูง  
ทำเองได้ไม่ยาก” สิ้นสุดคำกล่าวเขาจึงเล่าวิธีการทำชวนชมไทยไซโค  
ทรงสูงตามสไตล์ของเขาว่า

การทำชวนชมทรงสูงมีหลักการที่สำคัญ คือ การเอาราก  
มาแทนลำต้น เป็นการลด “จุดบอด” ของชวนชมในข้อที่ว่า เป็นไม้  
ที่มีลำต้นสั้น ดูเตี้ยตัน แม้จะได้อารมณ์ความเป็นทรงพุ่มกลมกลิ้ง  
ตามธรรมชาติ แต่ก็ยังสูญเสียความโดดเด่นด้านความสง่างาม

เมื่อผู้ปลูกเลี้ยงชวนชมต่างเข้าใจในข้อเท็จจริงนี้เป็นอย่างดี  
หลายคนจึง “จำกัด” กลยุทธ์ต่างๆ เข้าสู่ กระทั่งแนวความคิด  
มาตกผลึกที่ การสร้างลำต้นชวนชมจากรากที่มีอยู่แล้ว

การสร้างลำต้นจากรากในแบบฉบับของ  
เฮียอู๋นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่จะต้องเป็นไม้ไซส์เล็กที่มี  
รากหลักเพียงเส้นเดียว เพราะไม้ไซส์ใหญ่มีราก  
หลายเส้นเจ้าของไพสิฐฟาร์มก็บอกว่าไม่มีปัญหา

แต่ที่สำคัญต้องใจเย็น!! นี้อือ “กฎ” ของการ  
ทำชวนชมทรงสูง ซึ่งวิธีการเริ่มจากคัดเลือกชวนชม  
ตามที่ต้องการ นำมายกรากชั้นที่ละเอียดละน้อยแบบ  
ค่อยเป็นค่อยไปตัดรากที่ไม่ต้องการออก ตามคำบอก  
เล่าของเฮียอู๋ที่ว่า

“ไม้อะไรก็เอามาเลาะรากออกได้ ถ้ามันมีรากเดียวก็ทำมัน รากเดียว มีหลายรากก็ทำหลายรากขอแค่ให้มันกลมกลืน แค่นั้นเอง ทำไปเรื่อยๆ มันจะสูงเอง ค่อยๆ เลาะมันเรื่อยๆ 30, 50 เซนติเมตร 1 เมตรก็ได้ ถ้าใจเย็นๆ ค่อยๆ ทำ ถ้าเป็นไม้ใหญ่ เอามาทำคือการ เอามาใหญ่ให้สูงขึ้นเท่ามันเอง ไม้เก่าไม้ใหม่ทำได้ทั้งนั้น

จริงๆ แล้วทำตอนไหนก็ได้ ตั้งแต่เล็กจนโต ถ้าทำตอนเล็ก เราจะทำทรงสูงเราก็พยายามทำที่เป็นรากเดี่ยว ให้มันสูง พอทำไปสัก 3 เดือนมันเริ่มสูง ให้ยกอีกเรื่อยๆ มันจะสูงเรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ เราเอารากมาใหญ่ ให้มันสูง ให้มันมีมิติ พุดง่าย ๆ คือเอารากมาทำ ลำต้น เอารากมาเสริมต้น จะทำรากเดี่ยว 2, 3, 4, 5 รากก็แล้วแต่”

ส่วนเรื่องภาชนะเพาะกล้าเขาว่าจะทรงสูงทรงเตี้ยก็ไม่สำคัญ พร้อมกับอธิบายเชิงสมมุติให้ทีมงานฟังว่า “จะเพาะในภาชนะทรงสูงทรง เตี้ยไม่สำคัญ สมมุติไม้ต้นหนึ่งเขาเพาะทรงสูง สูงกว่าต้นอื่น 10 เซนติเมตร อีกต้นเพาะธรรมดาเตี้ยกว่าเขา 10 เซนติเมตร พอยก 2 ทีก็อาจจะสูงกว่าเพาะแบบสูง 10 เซนติเมตรก็ได้”

หลังจากยกรากให้สูงขึ้นโพลีฟาร์มใช้ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ครอบส่วนของรากที่ยกขึ้นมาพร้อมกับใส่ดินปลูกด้านใน เหตุผลเพราะป้องกันรากส่วนที่ยกขึ้นถูกแดดเผา หรือเกิดอาการเน่าแฉด ด้วยพื้นที่จำนวนมากของโพลีฟาร์มทำให้ไม่สะดวกในการสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกไม้ หรือชวนชมที่ยกรากขึ้นใหม่

การใช้ท่อ PVC ครอบแล้วใส่วัสดุปลูกจึงเป็นกลวิธีที่โพลีฟาร์ม คิดขึ้นเพื่อประหยัดงบประมาณในการสร้างโรงเรือน ทั้งยังเป็นวิธีการเลี้ยงชวนชมให้แกร่ง ตั้งตัวไว ยอดไม่ยืดยาว เหมือนการนำชวนชมไปไว้ในที่ร่ม

ส่วนไม้ที่ใช้ปลูกต้นชวนชมที่ยกรากเสร็จสรรพเสียอยู่บอกว่า จะใช้ไม้อะไรก็ไม่ว่ากัน ขอเพียงแค่เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงมากพอที่จะปลูกต้นชวนชมจนกว่าชวนชมจะตั้งตัวได้ สำหรับวัสดุที่ใช้ยึดต้นชวนชมกับไม้ค้ำยันเขาว่าจะใช้อะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเชือก เทปใส

แต่ที่นี้ใช้แผ่นฟิล์มถนอมอาหารนำมาตัดให้ได้ขนาด ด้วยเหตุผลที่ว่าแผ่นฟิล์มถนอมอาหารเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น แต่ขาดง่าย

แล้วทำไมต้องใช้วัสดุขาดง่าย???

“เพื่อป้องกันคนมดๆ ต้นชวนชมกับไม้แน่นเกินไป คนงานบางคน จะไม่รู้ว่าจะยึดต้นชวนชมกับไม้ค้ำยันขนาดไหน บางคนดึงจนแน่นเกินไป แต่ถ้าเราใช้แผ่นฟิล์มถนอมอาหาร ถ้าคนมดดึงแน่นเกินไป แผ่นฟิล์มจะขาด ถือเป็นการควบคุมความแน่นของการผูกต้นชวนชมกับไม้ไปในตัว ในเมื่อเราควบคุมน้ำหนักมือของคนงานไม่ได้ เราก็



โพลีฟาร์มเพาะกล้าอย่างเป็นระบบ มีชื่อสายพันธุ์ และวันที่เพาะอย่างชัดเจน



ใช้ท่อ PVC ครอบชวนชมที่ถูกยกรากป้องกันรากไหม้ และนำแดด

ควบคุมวัสดุที่ใช้ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดี อีกทั้ง แผ่นฟิล์มนั้นไม่หนาหรือเหนียวจนเกินไป ไม่ทนแดดทนฝน เขาจะเปื่อยยุ่ยไปเองเมื่ออยู่ในสภาพ แสงแดดจัด ซึ่งระยะเวลาที่แผ่นฟิล์มเปื่อยยุ่ยก็เป็น เวลาที่ชวนชมตั้งตัวได้พอดี และเป็นช่วงเวลาที่เขา ท่อ PVC ออกเช่นกัน” เจ้าของโอดี้ยกกล่าว

หลังจากนั้นต้องมีการบำรุงด้วยปุ๋ย อย่าง สูตรที่เสียอยู่แนะนำหากต้องการเร่งรากให้โตไว คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 5-8-40 หรือ 0-0-50 ซึ่งที่กล่าว มาเป็นปุ๋ยสูตรตัวท้ายสูงมีคุณสมบัติเป็นซัลเฟตที่ เหมาะสมสำหรับบำรุงรากของชวนชม แต่ถ้า ตัวท้ายที่มีความเข้มข้นมากกว่านี้ เช่น 0-0-60 ถือว่าไม่เหมาะสม เพราะปุ๋ยลักษณะดังกล่าวมีความ เป็นคลอไรด์ในตัวถือเป็นสารที่มีสภาพเป็นกรด เกลือที่ชวนชมไม่ต้องการ

สำหรับราคาขายขวนชมทรงสูง ที่มีความสูงของต้น ประมาณ 8 นิ้ว ทุกสายพันธุ์อยู่ที่ราคาต้นละ 100 บาท ถือเป็นราคาที่น่าตกตะลึงสำหรับขวนชมทรงสูงที่เขาว่าหายากนัก ยากหนา แต่เมื่อมาถึงมือเฮียอยู่ผู้จัดสรรระบบการผลิตขวนชม อย่างคุ้มค่า ความคิดที่ว่าการทำงานขวนชมทรงสูงเป็นเรื่องยากก็ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

เฮียอยู่บอกว่าเขาสามารถขายได้ในราคา 100 บาท/ต้น เพราะเขาผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำ แม้จะใช้กระถางทรงสูงพิเศษ ที่มีความกว้างของปากกระถาง 6 นิ้ว แต่มีความสูงเท่ากับกระถาง ที่มีความกว้าง 11 นิ้ว กล่าวได้ว่ากระถางทรงสูงพิเศษนี้มีความสูงถึง 8 นิ้วเลยทีเดียว

แม้ต้องเพิ่มต้นทุนของกระถางจากใบละไม่ถึง 1 บาท มาเป็นใบละ 5 บาท ค่าแรงเฉลี่ยอีกต้นละ 5 บาท แต่เขาสามารถเพิ่มมูลค่าของไม้ได้ จากต้นละ 40 บาท เป็น 100 บาท/ต้น ด้วยการลดต้นทุนให้ต่ำจึงสามารถจำหน่ายได้ในราคาไม่สูงมาก

คำพูดคำหนึ่งที่กำลังอยู่ในหูของทีมงาน คือ **“ของที่ขาย ในราคาเท่ากัน แต่คนขายแต่ละคนอาจได้กำไรไม่เท่ากัน”** คิดว่านี่น่าจะเป็นคติที่เฮียอยู่ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ สิ่งสำคัญของผู้ค้าคือการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด ในขณะที่คุณภาพสินค้าไม่ได้ ลดตามไปด้วย

เหมือนกับช่วงนี้ หลังจากมหาอุทกภัยได้ผ่านพ้นไป ขวนชมจำนวนมากสูญหายไปกับน้ำ สิ่งที่ชาวสวนขวนชม พอลงมือจับไม้ได้เห็นจะเป็นเพียงเมล็ดที่สะสมไว้ รอสถานการณ์ เข้าที่จึงนำเมล็ดจากต้นพ่อ-แม่พันธุ์มาปลูกอีกครั้ง แต่เห็นที่ ชาวสวนขวนชมจะคิดเช่นนี้กันเป็นส่วนใหญ่

ราคาเมล็ดพันธุ์ขวนชมแทบทุกสายพันธุ์ราคาสูงขึ้น เป็นเท่าตัว เพราะผู้ซื้อมีความต้องการเมล็ดพันธุ์มากขึ้น ไม่ว่าจะ ในหรือต่างประเทศ ใครมีเมล็ดอยู่ถือว่าโชคดียิ่งกว่าถูกหวย

ในขณะที่ผู้รับซื้อและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ขวนชมรายใหญ่ อย่างเฮียอยู่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดในการส่งออก แต่ลูกค้าต่างชาติยังต้องการเมล็ดในราคาเดิม

ถ้าหากรับซื้อเมล็ดที่ราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเพื่อไปขายใน ราคาเดิมที่ตลาดต่างประเทศต้องการคงต้องเข้าเนื้อแบบเห็น ๆ สิ่งเดียวที่ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ขวนชมรายนี้ทำได้ก็คือ **“การลดต้นทุน”** ในการซื้อเมล็ดพันธุ์ ด้วยการ **“ผลิตเมล็ดเอง”** นั่นแหละจะเป็นทางออกที่ดีตามความเห็นของเฮียอยู่

ดังนั้นหากท่านผู้อ่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมเยียน โพลีฟาร์ม จะเห็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ถูกปรับสภาพจนโล่งไม่เหลือเค้าของสวนมะพร้าวอีกต่อไป มีการเดินสายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ พร้อมกับติดตั้งระบบน้ำ แบบสปริงเกอร์ดูเป็นระเบียบ แลว่าการลงทุนนี้เป็นการลงทุนสำหรับตั้งต้นแม่ขวนชมสวยพันธุ์ดี ติดฝักเก่ง

เพราะเขาต้องการใช้พื้นที่ใหม่นี้เป็นพื้นที่สำหรับผลิตเมล็ด เขามองว่าแม้เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงสวนทางกับกระแสการซื้อขายขวนชมในเวลาสั้น ๆ ซึ่งลึก ๆ ทีมงานแล้วเชื่อว่าเขาน่าจะมีความหวังบางอย่าง และเป็นจริงอย่างที่คาด!!!



ขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดชั้นตอนแรก หลังจากนั้นต้องนำไปชั่งด้วยเครื่องชั่งแบบดิจิทัลอีกครั้ง



กระถาง 6 นิ้ว แต่สูงพิเศษเท่ากับกระถาง 11 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้ปลูกขวนชมทรงสูง



1. ชุดนี้พร้อมจำหน่ายในราคาต้นละ 100 บาท
2. ยึดต้นชวนชมกับไม้ค้ำด้วยแผ่นฟิล์มถนอมอาหารที่มีความยืดหยุ่นและขาดง่าย ช่วยควบคุมน้ำหนักมีผู้พันได้ดี



“ในสภาวะที่เศรษฐกิจดีสุดขีด คนในอาชีพเดียวกัน ใ้ว่าจะรวยเหมือนกันหมดทุกคน มันมีทั้งคนทำรวย และคนทำเจ๊ง คนที่ ทำเจ๊งคือคนที่ทำอะไรเกินตัว ผมทำเท่าที่ทำได้ เพราะข้อแรกเราไม่ได้ขยายงานจนเกินตัว ขยายงานตามกำลังทุนที่มี ไม่ได้กู้หนี้ยืมสิน เขามา ข้อสองเราต้องบริหารจัดการได้ และ สุดท้ายช่องทางตลาดต้องพร้อม”

แสดงให้เห็นว่าเขาได้มองความเป็นไปได้ด้านการตลาดไว้แล้วว่าตลาดเมล็ดชวนชมที่กำลังดันราคาสูงขึ้นเนื่องจากเมล็ดพันธุ์มีน้อยลง เขาจึงต้องหันมาผลิตพันธุ์ด้วยตนเอง แม้จะเป็นเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น แต่คาดการณ์ไว้ว่าในระยะยาวน่าจะผลิตได้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านเมล็ด/ปี

**ขอขอบคุณ**  
**คุณศักดิ์ชัย วิริยะไพสิฐ**  
 93 ม.6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง  
 จ.ราชบุรี 70170 โทร. 08-6769-0134,  
 0-3239-9293 หรือ 0-3239-9480